

ด่วน

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๒๗๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขี้แจงกรณีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ให้สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดที่เคยรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะที่ ๑ แล้ว เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถร้องขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะที่ ๒ การตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/๑๒๑๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสถานศึกษาที่เคยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ ๑ แล้ว เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถขอรับการประเมิน ระยะที่ ๒ การตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้ ความตามแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนให้ทราบว่า สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้พิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายในประเด็นการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เคยรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะที่ ๑ แล้ว เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถร้องขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะที่ ๒ การตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้ และผลการพิจารณาสรุปว่า เมื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะที่ ๑ การประเมิน SAR ของสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับความเห็นชอบในผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา แล้ว ประกอบกับสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มิได้มีการขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะที่ ๒ โดยการตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ก่อนสิ้นสุดกระบวนการดังกล่าว กรณีนี้จึงถือได้ว่า การดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกได้สิ้นสุดลงตามกระบวนการโดยครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ว่าด้วยการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ดังนั้น

/การขอรับ...

การขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะที่ ๒ ภายหลังสิ้นสุดกระบวนการแล้ว จึงไม่สามารถกระทำได้อีก
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทราบ
และแจ้งไปยังสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ ๒ ในสังกัดเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๗ - ๘